

ระทึก! บิ๊กลูกหม้อกรมประกันฯ แห่พากันเกษียณ

ลุ้นคปภ.ฝ่าทางตันสัญญาภาค

จับตาเลขาฯ คปภ.ฝ่าทางตันแก้ ปมสัญญาภาค หาผู้บริหารมานั่งทำงาน ทดแทนลูกหม้อ กรมการประกันภัย ที่ เกษียณลงปีนี้ถึง 15 ราย หลังพบ 8 ปี แยกตัวมาตั้งเป็นองค์กรอิสระ ไม่ เคยเตรียมการสร้างคนไว้รองรับไว้ ล่วงหน้าแม้แต่น้อย ช้ำร้ายใช้ ผอ. เป็ลือง แฉเป็นองค์กรเดียวในประวัติ ศาสตร์ มีตำแหน่ง ผอ.กว่า 100 คน ตะลึง! ฆนาคอดีตลูกจ้างคนขับรถยังได้ ดิบได้คืนั่งเก้าอี้ ผอ.สำนักงานประกัน ภัยจังหวัด ชี้เป็นชี้ตายเรื่องร้องเรียน ประชาชน

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก่อร่างและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เปิดเผยว่า ใน ปีนี้มีพนักงานที่จะพ้นตำแหน่งและออก จากงานเนื่องจากเกษียณอายุการ ทำงานลงในวันที่ 31 ธ.ค.2558 จำนวน ทั้งสิ้น 15 รายด้วยกัน ซึ่งทั้งหมดล้วน แล้วแต่เป็นอดีตข้าราชการลูกหม้อกรม การประกันภัยที่โอนย้ายมาสังกัด คปภ. ได้แก่ 1.นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ 2.น.ส. นัยนา เครือเทศน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบ 3.นางสุภัทรา เกิดไพ บูลย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับธุรกิจ และการลงทุน

4.นางเกียรติศักดิ์ คำสมาน ผู้ อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ กิจการภายใน 5.น.ส.กาญจนา แสมขาว ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายกำกับ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (3) 6.นายวิวัฒน์ รภาจิตติกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.ภาคอาวุโส 7.นายสุรเชษฐ์ มีโล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ.ภาค 3 (เชียงใหม่) 8.นายจ่านอง สายรัตน์ ผู้ เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) 9.นายวรนิติ เลิศคอน

สาร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ.ภาค 8 (ชลบุรี)

10.นายณัฐวรพ เสฎฐิติเมะ ผู้ เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคปภ.ภาค 11 (สุราษฎร์ธานี) 11.นางศุภลักษณ์ ทั้งสุ ภูติ ผู้อำนวยการส่วนอาวุโส ฝ่าย กำกับทะเบียนธุรกิจและสาขา 12.นาย ทรงพล กลิ่นรัตน์ ผู้อำนวยการส่วน ออาวุโส ฝ่ายคดี 2 13.นายภวัต ธารา กิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดอาวุโส สำนักงาน คปภ.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 14.น.ส.วรภรณ์ ปาล กะวงศ์ ณ ออยุธยา ผู้เชี่ยวชาญฝ่าย ปฏิบัติการ และ 15.น.ส.ทศนีย์ ศรีปรุ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัด สำนักงาน คปภ. จังหวัดชัยภูมิ

แหล่งข่าวรายนี้ กล่าวว่ เป็น ปัญหาที่น่าจับตาอย่างยิ่งว่า ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.จะคัดสรร และแต่งตั้งบุคคลที่จะเข้ามารับตำ แหน่งหรือทำงานแทนคนที่เกษียณอายุ การทำงานทั้ง 15 รายลงในวันที่ 1 ม.ค. 59 นี้ หรือไม่ ทั้งนี้ตามหลักการแล้ว จะต้องมีการดำเนินการสรรหาและได้ ตัวบุคคลก่อนที่จะมารองรับผู้ที่เกษียณ ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนหน้านั้นแล้ว แต่ ปรากฏว่าไม่มีการดำเนินการใดๆ เนื่อง จากเป็นช่วงคาบเกี่ยวคัดสรรเลขาฯ คปภ.คนใหม่เข้ามาแทนนายประเวช องอาจสิทธิกุล อดีตเลขาฯ คปภ.ที่หมด วาระลงพอดี จึงเป็นเหตุให้เกิดความ ยึดเยื้อและล่าช้าออกไป

โดยเฉพาะสภาพปัญหาของ คปภ.ที่มีปัญหาเรื้อรังในเรื่องของ โครงสร้างบุคลากรที่เป็นเรื่องทราบกัน ดีว่า จะประสบปัญหาช่องว่างของวัย วุฒิและคุณวุฒิ ตลอดจนประสบการณ์ ความรู้ในทางปฏิบัติและหลักวิชาการ ประกันภัยอย่างดีพอ เนื่องจากส่วน



สุทธิพล ทวีชัยการ

ใหญ่จะเป็นเด็กใหม่เพิ่งจบและเข้ามา ทำงานใน คปภ.เพียงไม่กี่ปีนี่เอง นับ ตั้งแต่มีการแยกตัวจากกรมการประกัน ภัยออกมาตั้งเป็นองค์กรอิสระ คปภ. ก็ มีอดีตข้าราชการที่มาจากรวมการประกัน ภัยแต่ดั้งเดิมติดตามย้ายมาอยู่คปภ.ไม่ ถึงครึ่ง จนเป็นเหตุให้ต้องรับบุคลากร จากกรมกองอื่นของกระทรวงพาณิชย์ เข้ามาทดแทน และมีการรับเด็กจบ ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำ งานตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา จน ทำให้ภายในองค์กรคปภ.เกิดความหลากหลายและกระจัดกระจาย

จนในที่สุดเกิดการลั่นและเกิด สภาพปัญหาปั่นป่วนภายในองค์กร เมื่อ มีการแต่งตั้งบุคลากรที่ขาดความรู้ความ สามารถขึ้นมาทำงาน จนได้ดิบได้ดีทั้ง รายได้ที่สูงกว่าและขึ้นมาเป็นผู้บังคับ บัญชาดูแลคนที่มีความรู้ความสามารถ หรือไม่มีตำแหน่งเทียบเท่าหรือมีหน้าที่ การงานแข่งหน้าอดีตข้าราชการลูก หม้อกรมการประกันภัยเสียอีก ซึ่งทำ ให้เป็นที่มาของปัญหา คปภ.มีผู้อำนวยการภายในองค์กรล้วน คปภ. 100 กว่า คนในเวลานี้ โดย ผอ.บางคนแทบจะ ไม่มีลูกน้องภายใต้บังคับบัญชาก็เยอะ ช้ำร้ายบางรายในอดีตเป็นเพียงอดีต

ลูกจ้างทำงานเป็นอดีตพนักงานขับรถก็มีลักรันแต่งตั้งขึ้นมาเป็นผอ.สำนักงานคปภ.จังหวัดในหลายจังหวัดทุกวันนี้ก็มีไม่น้อยทีเดียว

แหล่งข่าวกล่าวว่า ปัญหาที่ถือเป็นโจทย์ปัญหาหนักที่เดียวสำหรับเลขาธิการคปภ.ในการผ่าทางตันคัดสรรบุคลากรเข้ามาทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณไปทั้ง 15 ราย โดยเฉพาะผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ คปภ. ในสายกำกับธุรกิจและการลงทุน และผู้ช่วยเลขาธิการคปภ.ในสายตรวจสอบ ซึ่งหากพิจารณาเอาคนภายในที่มีความรู้หลักการเรื่องนี้ในสายงานขึ้นมา ก็อาจยังขาดความเหมาะสม หากมีอยู่บ้างก็มีปัญหาขาดคุณสมบัติเพราะยังเด็กเกินไปบ้าง หรือเป็นเพียงตำแหน่ง ผอ. แต่ไม่ได้เป็น ผอ.อาวุโสบ้าง จึงทำให้เป็นเรื่องค่อนข้างยากในการสรรหาคนขึ้นมา นั่งตำแหน่งแทนผู้ช่วยเลขาธิการคปภ. ที่จะเกษียณลงทั้ง 2 ตำแหน่งนี้ โดยขณะนี้ก็มีกระแสข่าวว่า ไม่น่าอาจจะมีการยุบรวมผู้ช่วยเลขาธิการ คปภ.2 สายงานนี้ก็เป็นได้

สำหรับปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมานี้ล้วนเกิดจากที่ผ่านมา คปภ.ขาดการสร้างคนขึ้นมาเตรียมการทดแทนรุ่นพี่ที่จะเกษียณการทำงานไว้ล่วงหน้า โดยปัญหาเร่งด่วนขณะนี้ ตำแหน่งงานที่เลขาธิการ คปภ.ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยได้เร่งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ คปภ.ออกประกาศรับสมัครบุคลากรภายนอกเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในแทนนายเกียรติศักดิ์ คำสมาน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในที่เกษียณลงในปีนี หลังจากให้คนภายในสมัครก่อนไปก่อนหน้านี้อแล้ว ยังไม่ได้ตัว